

‘มาเลย์’

ล้ม3โครงการพลังงานจีน

รวม 4 พันล้านดอลลาร์
“ลิ้ม” ยืนยันแล้ว 12

กรุงเทพธุรกิจ ● มาเลเซียประกาศยกเลิกโครงการท่อน้ำมันและก๊าซที่จีนสนับสนุนมูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการ หลังระงับดำเนินการไปหลายเดือน

กระทรวงการคลังมาเลเซียแถลงยืนยันวานนี้ (10 ก.ย.) ว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการท่อส่งน้ำมันและก๊าซที่จีนให้การสนับสนุน 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,100 ล้านดอลลาร์ หลังระงับการดำเนินการไปหลายเดือน นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านนำโดยนายมหาธีร์ โมฮัมหมัดเอาชนะแนวร่วม

รัฐบาลของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์สรายงานอ้างอิงแถลงของนายลิ้มกวนเอ็ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาเลเซียว่าเขาได้ส่งหนังสือไปยัง “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” ในกรุงปักกิ่งของจีนเพื่อยกเลิกแผนโครงการเหล่านี้แล้ว

รายงานระบุด้วยว่า แผนดังกล่าวประกอบด้วยท่อส่งน้ำมันและก๊าซ 2 โครงการ มูลค่าโครงการละกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ และท่อส่งก๊าซมูลค่า 795 ล้านดอลลาร์ที่จะเชื่อมรัฐมะละกากับโรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีในรัฐยะโฮร์

นายลิ้มไม่ได้เปิดเผยค่าใช้จ่ายที่มาเลเซีย

ต้องชดใช้จากการยกเลิก 3 โครงการนี้ แต่บอกว่า ทีมกฎหมายของรัฐบาลกำลังประเมินเรื่องนี้อยู่

นับตั้งแต่เข้าสู่อำนาจอีกสมัย นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ได้สั่งทบทวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลชุดก่อน

ความพยายามลดต้นทุนของรัฐบาลใหม่มาเลเซียมีเป้าหมายเพื่อจัดการหนี้สินของประเทศที่เพิ่มเป็นกว่า 1 ล้านล้านริงกิต เนื่องจากรัฐไปค้ำประกันสินเชื่อสำหรับกองทุนพัฒนามาเลเซีย (วันเอ็มดีบี) ซึ่งเผชิญกับกรณีอื้อฉาวทางการเงินหลายพันล้านดอลลาร์

นายลิ้มเผยกับไฟแนนเชียลไทม์ส์ว่าอีกโครงการหนึ่งที่จีนสนับสนุนอย่าง

ทางรถไฟสายอีสต์ โคสต์ (อีชีอาร์แอล) อยู่ระหว่างการทบทวน โครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทไซนาคอมมิวนิเคชันส์ คอนสตรัคชัน โค (ซีซีซีซี) ของจีน

ระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้ว นายมหาธีร์เตือนเกี่ยวกับลัทธิอาณานิคมใหม่ และเรียกร้องให้เกิดการค้าเสรีที่ “เป็นธรรม” ด้วย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์ ตกลงเลื่อนดำเนินการโครงการทางรถไฟความเร็วสูงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมระหว่าง 2 ประเทศ ไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค. 2563 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2574 แทนกำหนดเดิมคือวันที่ 31 ธ.ค. 2569